

## การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC2013)

### พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

วันพุธที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 12.30 – 16.00 น.

#### ณ ห้องออติทอเรียม อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ASEAN Economic Community (AEC) 2015 ทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง การที่ประเทศไทยจะแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปรียบเสมือนจักรกลสำคัญที่จะผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าในลักษณะก้าวกระโดด ในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในประเทศไทยได้จัดให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีที่เช่นเดียวกับต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่เป็นการสอบมาตรฐานตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้กำหนดมาตรฐานเฉพาะผลิตภัณฑ์ ของตนเอง และมีการทดสอบที่แตกต่างกันไป ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การจะผลักดันให้มีมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายช่วยกันผลักดัน ประกอบกับการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศไทย ทำให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากต่างประเทศซึ่งมีมาตรฐาน และค่าแรงต่ำกว่า หากประเทศไทยยังไม่ปรับตัวให้ทันกระแสของการเปลี่ยนแปลง และเร่งพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานบุคลากรด้านไอซีที จะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบทางการแข่งขัน

ปัจจุบันทางสถาบันวิทยากร สวทช.จัดให้มีการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ICT ที่ไม่อิงผลิตภัณฑ์ขึ้นในประเทศ โดยได้ร่วมมือกับ Information Technology Promotion Agency (IPA) Japan และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาครวม 7 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, มอโกเลีย, พม่า, มาเลเซีย, เวียดนามและไทย จัดตั้ง Information Technology Professional Examination Council (ITPEC) ขึ้น ซึ่งผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดยประเทศในสมาชิกกลุ่ม ITPEC ซึ่งเป็นใบรับรองในระดับภูมิภาค ช่วยเพิ่มโอกาสในการรับงานทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิก ITPEC การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพของกลุ่มประเทศสมาชิก ITPEC นั้นจะใช้ชื่อการสอบว่า Information Technology Professional Examination (ITPE) เป็นการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบเดียวกันและจัดสอบในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งข้อสอบที่ใช้ในการสอบนั้น จะมีคณะกรรมการจากประเทศสมาชิก ITPEC เข้าร่วมคัดเลือกข้อสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน จะเห็นได้ว่าการสอบ ITPE นั้นถือได้ว่าเป็นการสอบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล ไม่เป็นเพียงมาตรฐานของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเท่านั้น

การที่ประเทศไทยของเราได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ITPEC นั้นถือได้ว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของประเทศให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล ทำให้ทราบถึงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของประเทศอื่นๆ เพื่อที่จะได้รองรับการแข่งขันในตลาดโลกซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น หากประเทศของเรายังไม่มีมาตรฐานวิชาชีพ ICT ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้วในไม่ช้าประเทศของเราก็คงไม่สามารถแข่งขันในด้าน ICT ในตลาดโลกได้

### กำหนดการ

เวลา	รายละเอียดของงาน
12.30 – 13.50 น.	ลงทะเบียน
13.50 – 14.00 น.	กล่าวรายงาน โดย ดร.ทวิศักดิ์ กอนันตกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [สวทช.]
14.00 – 15.45 น.	กล่าวแสดงความยินดี และมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที [ITPE] โดย นายวรวิจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะผู้บริหาร ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ ผู้รับประกาศนียบัตร เสร็จพิธี
15.45 – 16.00 น.	พักรับประทานอาหารว่างและชมนิทรรศการ NAC 2013 ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม